

Số: /TB-UBND

Hữu Lũng, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Hữu Lũng năm 2023

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; ngày 10/6/2023, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Hữu Lũng năm 2023, với chủ đề **“Thanh niên huyện Hữu Lũng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”**;

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Huyện đoàn; Trưởng Phòng Nội vụ Hữu Lũng (đồng chủ trì), đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 10 đại diện thanh niên tiêu biểu của một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Bí thư Đoàn các xã và Bí thư các chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn.

Sau khi xem phóng sự với nhan đề **“Thanh niên huyện Hữu Lũng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”**, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đã cung cấp thông tin đến thanh niên về chính sách hỗ trợ việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; giải pháp, định hướng thúc đẩy phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những dự báo, thời cơ, thách thức đối với thanh niên trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiếp nhận 15 kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên tại các Cơ quan, ban ngành, các chi đoàn cơ sở, UBND các xã, thị trấn; các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề về chế độ đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở, hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của các cấp chính quyền; những vấn đề tiêu cực trong xã hội như: Lừa đảo, cờ bạc, thông tin xấu độc trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Những khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản; vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành

nghĩa vụ quân sự, và các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn gần đây như tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe máy không chấp hành luật an toàn giao thông gây mất trật tự tại nhiều nơi trên địa bàn huyện...

Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại Hội nghị được Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao và đã được trao đổi, làm rõ (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Để tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ thanh niên huyện Hữu Lũng mạnh về thể chất và trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo để khẳng định mình, là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ thanh niên huyện Hữu Lũng trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

I. Đối với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, phòng ban ngành, đoàn thể, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện

Thứ nhất, các cơ quan quản lý nhà nước nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới. Tập trung đào tạo thanh niên thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Động viên, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập.

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tổ chức Đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương tiện để thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet. Củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, Các tổ chức Đoàn trên địa bàn phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ huyện nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thể mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

II. Đối với các bạn thanh niên trong huyện cần làm tốt một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới

Thứ nhất, đoàn viên, thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng...

Thứ hai, đoàn viên, thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: Người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân.

Thứ ba, đoàn viên, thanh niên phải tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối tượng thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia vào các Hội của thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân. Đoàn viên, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, đoàn viên, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương, có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở và chấp hành thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong những năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng đã phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng đoàn kết, xung kích, tình nguyện, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ

khoa học - công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng huyện Hữu Lũng văn minh, giàu đẹp.

Yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên. Đề nghị Huyện đoàn thông báo đến các tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ thanh niên trên địa bàn toàn huyện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các Ban đảng Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP UBND huyện,
- Lưu: VT, NV.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Ngọc Thủy